



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี รวมถึงตำแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะพ้นจากราชการในกรณีเกษียณอายุหรือกรณีลาออกจากราชการ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ.สป.อว. แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลกรณีการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชุดที่ ๒ สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จัดทำเอกสารผลงานตามที่ระบุ ไว้ในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานและผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีวันครบกำหนดจัดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการจัดส่งผลงานในวันทำการวันแรก ทั้งนี้ ในการประเมินบุคคลหากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วง และได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการ รายงานผลการตรวจสอบต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ

/ เพื่อดำเนินการ ...

เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วง มีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความ อันเป็นเท็จ ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริวไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภตวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
แบบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเอง ปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๑	นายวัฒนจักร พุมวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๘ กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อ ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๗ กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อ ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ผลงาน เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ด้วยระบบฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานภาคความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank : STDB)  ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงสร้าง พื้นฐาน ด้าน ววน. ด้วยระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS)	๙๐%	นางสาวพิชญ์ เวชกาภิรมย์ ๕% นายชาญวิทย์ ตรีเดช ๕%
๒	นายกิตติพงษ์ ไฉยบุญชู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๔ กลุ่มสนับสนุนกิจการสถาบัน สุวรรณภูมิศึกษาและสถาบัน โลกคดีศึกษา สำนักงานบริหารวิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (โครงสร้างตามกฎหมาย สังกัดกลุ่มพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๒ กลุ่มสนับสนุนกิจการสถาบัน สุวรรณภูมิศึกษาและสถาบัน โลกคดีศึกษา สำนักงานบริหารวิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (โครงสร้างตามกฎหมาย สังกัดกลุ่มพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)	ผลงาน เรื่องที่ ๑ การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ตามสัญญาเลขที่ N43B640017  เรื่องที่ ๒ การจัดทำข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่ม สนับสนุนกิจการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาและสถาบันโลก คดีศึกษา	๑๐๐%  ๘๐%	นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยง ๑๐% นางสาวณิกานต์ แสงสิงคี ๑๐%

*Handwritten signature*



ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนที่ตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๓	นางสาววีรภาส วิชวีรังค์ ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๐ กลุ่มติดตามและประเมินผลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๕ กลุ่มสนับสนุนกิจการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (โครงสร้างตามกฎหมาย สังกัดกลุ่มแผนงาน และงบประมาณระดับ สำนักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)	ผลงาน เรื่องที่ ๑ รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณภาคอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ เรื่องที่ ๒ โครงการลงพื้นที่ติดตาม รมว.อว. และ ทบข.รมา.อว. เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในกระทรวง และจัดทำสรุปผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานเรื่อง พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐%  ๑๐๐%	นายศุภโชค สุขมาก ๑๐% นายธีรนิติ เล็กเจริญ ๑๐%

*Handwritten signature/initials in blue ink.*